



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 640
Chủ nhật
Ngày 5 - 4 - 2020

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG



Sáng chế KÍNH BẢO HỘ CHẮN GIỌT BẮN phòng Covid-19

(Xem trang 4)

Tránh đang thờ, khi đi ngoài, lịch ban

1. Tránh tiếp xúc gần người bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh.
2. Tránh tiếp xúc gần người ho, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt, nước mũi.
3. Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay.
4. Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế cách sớm càng tốt.
5. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.
6. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc gần với các loại động vật.
7. Đeo khẩu trang khi đi tiếp xúc với người có triệu chứng.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sử dụng kính bảo hộ chắn giọt bắn trong công việc hàng ngày.

Lịch phát sóng dạy học trực tuyến trên Báo Thái Bình điện tử, Đài PTTH Thái Bình từ ngày 6 - 11/4

Từ ngày 6 - 11/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

Đối với học sinh lớp 12 tiếp tục ôn tập các chuyên đề của 9 môn thi THPT quốc gia: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân. Dự kiến, kết thúc tuần học này, từ 13/4, học sinh lớp 12 sẽ bắt đầu học trực tuyến 9 môn thi THPT quốc gia. Đối với học sinh lớp 9 tiếp tục học chính khóa trực tuyến 9 môn, trong đó, Toán 1 tiết/tuần; Ngữ văn 1 tiết/tuần; các môn Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử và Giáo dục Công dân sẽ được thực hiện luân phiên nhau.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Thái Bình vẫn giữ nguyên hình thức và số lượng môn thi như năm học trước. Cụ thể học sinh sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3 (sẽ được bốc ngẫu nhiên trong số các môn còn lại). Như vậy, việc học chính khóa trực tuyến dành cho học sinh lớp 9 sẽ đóng vai trò quan trọng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT tới đây.

(Xem tiếp trang 5)
ĐẶNG ANH

18009402 là số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 5/4, Tỉnh đoàn Thái Bình chính thức vận hành đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

18009402 là số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đường dây nóng do Tỉnh đoàn chủ trì, vận hành, quản lý, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trước khi vận hành, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các ngành liên quan tập huấn cho các cán bộ đoàn tham gia làm điện thoại viên đường dây nóng, chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc vận hành đường dây nóng. Các điện thoại viên, kỹ thuật viên được chia thành các nhóm nhỏ luân phiên làm việc để bảo đảm đường dây nóng hoạt

động thông suốt, hiệu quả. Điện thoại viên tiếp nhận thông tin trực tiếp từ 7 giờ đến 18 giờ hàng ngày; từ 18 giờ đến 7 giờ ngày hôm sau tổng đài tự động sẽ tiếp nhận thông tin. Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp nhận các thông tin phản ánh; hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già neo đơn, hộ nghèo trong những ngày thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ theo phương châm "4 tại chỗ".

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

XUÂN PHƯƠNG



Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 4/4, dịch Covid-19 đã lan ra 206 quốc gia, vùng lãnh thổ với 1.121.973 người nhiễm, 59.403 người tử vong, trong đó 15 quốc gia, vùng lãnh thổ có số người nhiễm Covid-19 cao hơn 10.000 người. Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã lên tới 277.522 người. Ý và Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận hơn 119.000 người nhiễm Covid-19. Tại Đông Nam Á, Malaysia và Philippines đều đã ghi nhận trên 3.000 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 4/4, số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 240 người. 5 người nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào sáng ngày 4/4 nâng số người được điều trị khỏi lên 90 người. Hiện cả nước còn 150 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong ngày, Bộ Y tế công bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 240.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tại Thái Bình, tính đến 19 giờ ngày 4/4 ghi nhận 220 người nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó, 118 người đã xuất viện còn 102 người đang được cách ly, điều trị. Trong 102 người đang được cách ly, điều trị, 93 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 9 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại các cơ sở cách ly tập trung của

tỉnh, huyện, thành phố đang cách ly, theo dõi sức khỏe 601 người. Số người đang được theo dõi sức khỏe tại các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp là 55 người.

Từ 7 giờ ngày 5/4, các tổ chức, cá nhân có thể liên lạc vào số điện thoại đường dây nóng 18009402 để phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 16 giờ ngày 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 561 mẫu, tất cả các mẫu đều âm tính với Covid-19. Trong đó, tính riêng từ 16 giờ ngày 3/4 đến 16 giờ ngày 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện được 140 mẫu xét nghiệm; kết quả, 140/140 mẫu đều âm tính với Covid-19. Như vậy, Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Tổng số mẫu lấy xét nghiệm đến ngày 4/4 là 1.718 mẫu, trong đó 1.140 mẫu đã có kết quả âm tính, 578 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vẫn đang tích cực phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tại các khu cách ly tập trung và những người liên quan đến việc khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

* Tính đến 19 giờ ngày 4/4, ba khu cách ly tập trung của tỉnh có 422 trường hợp đang cách ly, theo dõi y tế, trong đó, hai khu cách ly tại Trung đoàn 568 có 230 trường hợp, giảm 2 trường hợp so với ngày 3/4 và Trường Đại học Thái Bình có 192 trường hợp. Trong ngày 4/4, đơn vị này có 95 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly. Tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố trong tỉnh có 179 trường hợp, tăng 12 trường hợp so với ngày 3/4. Như vậy, tính từ ngày 26/2/2020 đến nay đã có 967 trường hợp được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, trong đó 545 trường hợp đã hết thời gian cách ly, còn 422 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đối với khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố có 388 trường hợp, trong đó, 209 trường hợp hết thời gian cách ly và 179 trường hợp đang cách ly.

HOÀNG LANH - TẮT ĐẠT

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

TIẾP THÊM SỨC SỐNG cho nghề và làng nghề

■ KHẮC DUẤN

Những năm qua, nghề và làng nghề đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh. Dẫu có lúc thăng, lúc trầm nhưng sức sống của nghề và làng nghề vẫn dẻo dai nhờ những cơ chế thúc đẩy phát triển.



Làng nghề mây tre đan xã Thượng Hiền (Kiến Xương) giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 2.500 lao động.

Ảnh tư liệu

Thái Bình từ lâu đã được cả nước biết đến với những nghề và làng nghề nổi tiếng: dệt khăn, dệt vải ở Thái Phương, dệt chiếu cói ở Tân Lễ (Hưng Hà); dệt đũi ở Nam Cao, chạm bạc Đông Xâm, mây tre đan ở Thượng Hiền (Kiến Xương); thêu ở Minh Lăng (Vũ Thư)...

Làng nghề mây tre đan Thượng Hiền (Kiến Xương) hiện có 1.233 hộ tham gia với 2.420 lao động, chiếm 72,24% số lao động của địa phương. Giá trị sản xuất từ làng nghề hàng năm đạt từ 77 tỷ đồng trở lên; riêng năm 2019 giá trị sản xuất đạt 92,4 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018. Ông Tạ Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Thượng Hiền phấn khởi cho biết: Hai năm trở lại đây, nghề và làng nghề phát triển rực rỡ vì có đầu ra ổn định, người dân làm nghề chỉ chuyên tâm sản xuất, tăng năng suất đáp ứng đủ hàng hóa cho các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Có việc làm thường xuyên, thu nhập của người thợ thủ công ở làng nghề Thượng Hiền cũng không ngừng được nâng lên. Ông Bùi Công Quý, thôn Trung Quý chia sẻ: Tôi làm nghề hơn 40 năm, trước đây bà con chỉ coi là nghề phụ vì thu nhập thấp, nhưng nay nó trở thành nghề chính vì thu nhập của bà con đạt 3 - 5 triệu đồng/người/tháng nhờ sản phẩm xuất khẩu ra được thị trường nước ngoài cho giá trị cao và làm không hết việc. Điều phấn khởi nhất là chúng tôi sống được với nghề và bảo tồn, phát triển được nghề truyền thống của ông cha để lại.

Không riêng ở Thượng Hiền, các làng nghề mà chúng tôi có dịp tới thăm như

làng mộc thôn Thái (Nguyên Xá, Vũ Thư), làng làm bánh đa Me (Tân Hòa, Hưng Hà), làng bánh cày Nguyễn (Nguyên Xá, Đông Hưng), làng rèn An Tiêm (Thụy Dân, Thái Thụy), làng nghề đan cói Tây An (Tiền Hải)... đời sống của người dân làm nghề ngày càng sung túc. Diện mạo nông thôn ở các làng nghề, xã nghề cũng từng ngày đổi mới với những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường đến các khu dân cư được mở rộng, bê tông hóa. Ông Đoàn Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã

Tân Hòa (Hưng Hà) cho biết: Kinh tế của bà con khá, giàu lên từ nghề nên khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, nhân dân phấn khởi, tự nguyện góp công, góp của, hiến đất làm đường và xây dựng các công trình thiết chế văn hóa làm cho diện mạo thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Sự phát triển của các làng nghề ngoài sự năng động của các hộ làm nghề, tinh hoa tay nghề truyền thống còn phải nhắc tới vai trò của các doanh nghiệp ở mỗi

làng nghề. Nhờ các doanh nghiệp này mà sản phẩm làm ra của bà con làng nghề có đầu ra ổn định. Đặc biệt, các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới, đưa máy móc vào một số khâu sản xuất giúp năng suất, sản lượng sản phẩm của làng nghề tăng cao, kéo theo thu nhập của người thợ thủ công được nâng lên. Ông Nguyễn Văn Tiếp, Giám đốc Công ty TNHH Khởi Tiếp ở làng nghề mộc thôn Thái (Nguyên Xá, Vũ Thư) cho biết: Trước đây, người thợ thủ công làm hoàn toàn bằng tay nên rất vất vả, năng suất lao động thấp khiến giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh trên thị trường. Từ khi chúng tôi đầu tư một số loại máy móc hỗ trợ công nhân từ công đoạn xẻ, cắt, bào đến đục, chạm trở thì năng suất lao động tăng, chất lượng sản phẩm tinh xảo hơn nên được nhiều khách hàng tin tưởng đặt hàng; thu nhập của công nhân hiện nay đạt 7 - 8 triệu đồng/người/tháng, tăng gấp 3 lần so với trước đây làm thủ công.

Hiện nay, toàn tỉnh có 247 làng nghề đáp ứng đủ tiêu chí, đang hoạt động với 3 nhóm ngành nghề chính: chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; sản xuất, lắp ráp, sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử, tin học. Các làng nghề đang tạo việc làm và thu nhập cho trên 33.600 lao động nông thôn. Ông Đặng Đình Chương, Trưởng phòng Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực làng nghề chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh nội lực của địa phương và chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực. Năm 2019, tổng doanh thu của các làng nghề trên địa bàn tỉnh đạt 5.065,54 tỷ đồng.

Kinh nghiệm trong duy trì, bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống của tỉnh là quan tâm đến phát triển doanh nghiệp trong làng nghề; gắn phát triển làng nghề với phát triển du lịch, lễ hội; chú trọng xử lý ô nhiễm môi trường trong làng nghề. Triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương để giúp các doanh nghiệp, làng nghề phát triển sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, nghề và làng nghề đang đứng trước nhiều thách thức như: cạnh tranh quyết liệt về thị trường; thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là nhân lực qua đào tạo... Để giúp nghề và các làng nghề duy trì, phát triển, ngành Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nghề và làng nghề. Theo đó, công tác đào tạo, truyền nghề, dạy nghề được đầu tư đúng mức; tập trung quy hoạch các khu, cụm, điểm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong làng nghề thuê đất để mở rộng sản xuất. Tỉnh cũng ưu tiên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong làng nghề truyền thống được hưởng chính sách ưu đãi như: hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ san lấp mặt bằng, đào tạo lao động... Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn, trong đó ưu tiên cho tuyến giao thông những nơi có làng nghề truyền thống phát triển. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề truyền thống; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở làng nghề đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất sạch không gây ô nhiễm môi trường, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến với kinh nghiệm cổ truyền để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm làng nghề. Hỗ trợ làng nghề tiếp cận, tìm kiếm, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước.



Người cao tuổi, nghệ nhân nghề là vốn quý giúp các làng nghề phát triển.

Ảnh tư liệu

NGƯỜI ANH HÙNG tâm - tài tỏa sáng

■ NGUYỄN HÌNH

Kỳ 3: Một lòng theo Đảng

Năm 1989, Xí nghiệp Dệt nhuộm in hoa xuất nhập khẩu Hương Sen của Nghệ nhân Trần Văn Sen là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trong cả nước thành lập Chi bộ Đảng. 31 năm qua, tổ chức đảng cùng Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen gặt hái nhiều thành công.



Sản phẩm sữa gạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen.

Ảnh tư liệu

Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen chia sẻ: Năm 1989, Xí nghiệp Dệt nhuộm in hoa xuất nhập khẩu Hương Sen có 3 đảng viên gồm Phó Giám đốc Đỗ Văn Vê và 2 nhân viên. Mặc dù làm việc trong Xí nghiệp nhưng họ vẫn chưa yên tâm và hỏi tôi sẽ sinh hoạt Đảng ở đâu. Cũng từ lâu, tôi luôn mong muốn có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên bàn với Phó Giám đốc Đỗ Văn Vê viết đơn đề nghị Huyện ủy Hưng Hà cho phép thành lập Chi bộ Đảng. Ngày ấy, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân đã là hướng đi táo bạo, còn chuyện thành lập Chi bộ Đảng thì chưa có tiền lệ nên Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà phải họp bàn rất nhiều, xin ý kiến tỉnh, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương. Cuối cùng, Ban Tổ chức Trung ương cử 1 đoàn cán bộ về Thái Bình nghiên cứu tình hình và đồng ý thành lập Chi bộ Đảng tại Xí nghiệp, Phó Giám đốc Đỗ Văn Vê được cử làm Bí thư Chi bộ. Đây cũng là Chi bộ Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Vê, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kể lại: Ngày ấy, tôi là Bí thư Chi bộ và để duy trì hoạt

động của Chi bộ rất khó khăn, bởi Chi bộ ra đời chưa có tiền lệ, chưa có hướng dẫn mô hình, cách thức hoạt động. Tôi phải tự mày mò nghiên cứu, bám sát định hướng kinh doanh của Xí nghiệp xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ và viết nghị quyết đầu tiên với mục tiêu tổ chức đảng và Ban Giám đốc có "tiếng nói" chung, luôn song hành đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, vì lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen khẳng định: Nhiều người cho rằng, làm kinh doanh thì mục đích lợi nhuận là trên hết, nhưng tôi lại nghĩ khác. Là doanh nhân chân chính thì phải luôn tin và theo Đảng. Khi doanh nghiệp có tổ chức đảng sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn thông tin, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, từ đó hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh tốt hơn. Thực tiễn hoạt động của tổ chức đảng trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng doanh thu và chăm lo tốt hơn đời sống cho người lao động. Chặng đường từ một xí nghiệp tư nhân nhỏ bé trở thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh như hiện nay, Hương Sen phải trải qua muôn vàn khó khăn,

thử thách. Tác động của những rào cản từ cơ chế chính sách, khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ... có thời điểm tưởng chừng như doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Những lúc đó, đảng viên là người đi tiên phong hiến kế, đồng cam cộng khổ cùng chủ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thử thách. Vì vậy, tôi đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động, luôn lắng nghe, có cơ chế khuyến khích đảng viên phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu trong công việc, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao. Nói đi đôi với làm, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen luôn tu dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là nắm bắt kịp thời mọi biến động của tình hình chính trị kinh tế thế giới, khu vực và trong nước để kịp thời tìm ra các giải pháp phù hợp lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, Đảng ủy xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, lễ lối làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám

đốc cùng xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển cho Tập đoàn, kế hoạch từng năm, từng quý, từng tháng. Đảng bộ và các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Trong sinh hoạt, dân chủ được mở rộng, đồng thời phát huy trí tuệ của từng đảng viên để xây dựng các nghị quyết và thể chế hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, sau đó được quán triệt đến từng cán bộ, công nhân viên, người lao động tổ chức thực hiện. Những vấn đề lớn, mang tầm chiến lược liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp đều được tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thảo luận, thống nhất quyết định trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm.

Ngoài ra, Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các nghị quyết; xây dựng khối đoàn kết, gắn bó, tôn trọng giữa chủ doanh nghiệp với đảng viên, người lao động và thực hiện văn minh trong giao tiếp, văn hóa trong doanh nghiệp. Đa số đảng viên đều được bố trí vào các vị trí chủ chốt như phó tổng giám đốc, giám đốc nhà máy, trưởng các phòng, tổ, đội sản xuất và đều phát huy tốt vai trò quản lý, thể hiện năng lực điều hành trong các hoạt động.

Không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen còn tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Đảng ủy đã đề xuất với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thành lập các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp và luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Vì vậy, người lao động rất yên tâm, gắn bó với công việc, phát huy hết tâm sức, trí tuệ thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Để động viên kịp thời người lao động, mỗi năm Công ty đã chi hàng tỷ đồng cho công tác thi đua khen thưởng, quan tâm khen thưởng cho những lao động trực tiếp.

31 năm qua, nhờ có tổ chức đảng song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp đã đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong cả nước. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh được Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp biểu dương, khen thưởng. Từ mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Thái Bình, đến nay cả nước có hơn 3.000 doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng. Cũng từ hiệu quả trong hoạt động của Đảng bộ, Ban Tổ chức Trung ương và một số địa phương đã về nghiên cứu, tổng kết, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình "Tổ chức đảng ở doanh nghiệp tư nhân". Và thực tế hoạt động và của tổ chức đảng ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen và những thành công của doanh nghiệp từ khi có tổ chức đảng khẳng định rất cần có tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, vừa để xây dựng lực lượng chính trị trong giai cấp công nhân, vừa định hướng, tạo tiền đề để doanh nghiệp phát triển đi lên trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

(Còn nữa)

Sáng chế KÍNH BẢO HỘ CHẮN GIỌT BẮN phòng Covid-19

■ HOÀNG LANH

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc mua các trang thiết bị y tế nói chung, kính bảo hộ chắn giọt bắn nói riêng gặp nhiều khó khăn do nguồn cung hạn chế và giá thành cao. Cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp với đoàn viên, thanh niên Bệnh viện nghiên cứu, sáng chế, sản xuất kính bảo hộ chắn giọt bắn phòng ngừa Covid-19.



Kính bảo hộ chắn giọt bắn được trao tặng cho các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Kính bảo hộ chắn giọt bắn được chế tạo từ những vật liệu đơn giản, dễ mua như: tấm mê ca, nhựa mềm, cúc bấm, dây chun. Kính có chiều rộng 35cm, chiều dài 23cm, được cố định bằng cúc bấm. Dây chun phía sau tạo độ thoải mái cho người đội. Do sử dụng bằng vật liệu nhựa, mê ca nên kính bảo hộ chắn giọt bắn dễ vệ sinh, có thể sử dụng nhiều lần. Khi tấm mê ca xước, sử dụng lâu ngày có thể thay thế bằng tấm mê ca mới. Để rút ngắn thời gian sản xuất kính bảo hộ chắn giọt bắn, mỗi cán bộ, đoàn viên được phân làm những công đoạn khác nhau từ cắt mê ca, dập cúc bấm, thiết kế logo... Không tính chi phí nhân công, giá thành sản xuất của một chiếc kính bảo hộ chắn giọt bắn khoảng 15.000 đồng, thấp hơn nhiều lần so với giá của một số loại kính có trên thị trường.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Kính bảo hộ chắn giọt bắn trên thị trường có nhiều loại, giá thành cao từ 100.000 - 300.000 đồng,



Một phần trong công đoạn sản xuất kính bảo hộ chắn giọt bắn.

nhiều nhân viên bệnh viện đặt mua nhưng không mua được. Do đó, Phòng Công tác xã hội đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bệnh viện nghiên cứu, cho ra đời kính bảo hộ chắn giọt bắn. Sau nhiều lần sản xuất thử nghiệm, kính bảo hộ chắn giọt bắn do Bệnh viện sản xuất đã khắc phục được những nhược điểm của một số loại kính trên thị trường. Dự kiến Bệnh viện sẽ sản xuất khoảng 1.000 chiếc để cung cấp cho toàn bộ cán bộ, nhân viên. Khi đã cung cấp đủ cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất để trao tặng cho một số cơ sở y tế khác.

Bác sĩ Trần Khánh Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Cùng với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, đoàn viên, thanh niên của Bệnh viện đã tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, trong đó có việc sản xuất kính bảo hộ chắn giọt bắn. Ngày đầu tiên ra quân, 50 đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ Phòng Công tác xã hội được chia thành 5 tổ để chế tạo, sản xuất kính bảo hộ chắn giọt bắn. Dự kiến sản xuất được 200 chiếc/ngày. Đến nay, chúng tôi đã phát cho cán bộ, nhân viên Khoa Khám bệnh, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Cấp cứu, Tổ Chăm sóc khách hàng - đây là những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

Không chỉ có Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã triển khai sản xuất kính bảo hộ chắn giọt bắn. Đoàn viên Bùi Thị Thúy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: Tranh thủ thời gian buổi trưa, cuối giờ chiều hoặc khi không có bệnh nhân, mọi người lại cùng nhau sản xuất. Do đặc thù công việc, mỗi người ở một vị trí, nơi làm việc khác nhau nên việc sản xuất được chia thành nhiều công đoạn. Sau đó tập hợp nguyên vật liệu lại để hoàn thiện sản phẩm.

Những chiếc kính bảo hộ được trao tặng cho các khoa, phòng và nhận được phản hồi tích cực từ cán bộ, nhân viên y tế. Điều dưỡng Phạm Thị Thuận, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Công việc của chúng tôi mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, do đó, khi được trang bị kính bảo hộ chắn giọt bắn, chúng tôi cũng yên tâm, có thêm độ bảo hộ phòng lây nhiễm, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho bản thân.

Việc sản xuất kính bảo hộ chắn giọt bắn để cung cấp cho cán bộ, nhân viên y tế đã được các cơ sở y tế triển khai. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, ít có thời gian chế tạo, sản xuất kính bảo hộ chắn giọt bắn nên rất cần sự chung tay, chia sẻ của đoàn viên, thanh niên các huyện, thành phố.

Để làm, dễ sử dụng, chi phí thấp và ai cũng sử dụng được, vì thế, mỗi người dân có thể tự chế tạo những chiếc kính bảo hộ chắn giọt bắn cho mình và người thân nhằm hạn chế nguồn lây nhiễm Covid-19.

“Bao đời nay, người làng Kênh chúng tôi luôn lấy cái tâm để giữ nghề truyền thống của cha ông để lại. Nếu như trước đây, đậu phụ làng Kênh thường chỉ bán chạy nhất vào thời điểm thu hoạch vụ mùa thì nay món đậu phụ này lúc nào cũng bán chạy như tôm tươi” - đó là chia sẻ của bà Đặng Thị Hương, thôn Kênh, xã Tây Đô. Bà Hương cho biết thêm: Gia đình làm đậu đã hơn 20 năm nay. Mỗi ngày làm khoảng 1 tạ hạt đậu tương; 1kg hạt đậu làm được 2kg đậu phụ. Hàng ngày, mọi người trong nhà bắt đầu một ngày mới làm đậu phụ từ lúc 4 giờ sáng cho đến chiều. Làm đậu phụ không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà đó còn là niềm tự hào của gia đình khi gìn giữ và phát triển được nghề truyền thống. Giống như gia đình bà Hương, gia đình ông Trần Văn Dư, thôn Kênh, xã Tây Đô cũng có “thâm niên” 40 năm làm đậu phụ. Ông Dư chia sẻ: Khách hàng chỉ cần ăn đôi ba miếng là đã đủ để nhận ra đây là đậu phụ làng Kênh với vị béo, bùi, thơm mềm, không pha tạp chất. Bản thân tôi theo nghề truyền thống của gia đình từ năm 13 tuổi. Hiện giờ, mỗi ngày gia đình tiêu thụ trên 80kg đậu phụ, cung cấp chủ yếu cho các chợ, các trường học trong huyện và một số tỉnh ngoài. Trước đây, người làng Kênh làm đậu phụ chủ yếu bằng sức người thì nay có máy xay, máy vắt, nồi hơi nên đỡ vất vả, vừa giảm sức lao động, vừa đáp ứng nhu cầu số lượng ngày càng nhiều của người tiêu dùng.

Ai ghé làng Kênh, dù mới đến đâu làng là đã có thể nhận ra hương thơm của đậu lan tỏa. Hương thơm đó có được từ những hạt đậu được lựa chọn kỹ càng, được ngâm ủ đủ giờ và được chế biến theo một bí quyết gia truyền tạo nên hương vị không thể lẫn với các loại đậu phụ khác. Qua lời kể của người làng Kênh thì nhiều người biết đến đậu phụ làng Kênh bởi vị mềm bùi, thơm ngon của những thanh đậu tinh khiết không pha tạp chất gì khác. Đậu Kênh có hai kiểu tạo hình, đó là tạo hình mỏng từng tấm nên đậu có thể chế

Hương đậu làng Kênh

■ MAI THU

Dù đi xa về gần, người dân làng Kênh, xã Tây Đô (Hung Hà) luôn tự hào giới thiệu món đặc sản của quê mình. Ấy là đậu phụ làng Kênh - món ăn tuy dân dã mà nức tiếng gần xa.



Người làng Kênh, xã Tây Đô (Hung Hà) tự hào với nghề làm đậu phụ.

được thành nhiều món ngon mà lại bất mất, ví như đậu cuốn thịt sốt cà chua, đậu rán cuộn rau củ chấm mắm hay đơn giản chỉ là đậu rán lướt chấm mắm tôm vắt chanh. Loại còn lại tạo hình bánh, rất phù hợp với món luộc hay đậu nhồi thịt, ăn lẩu... Đậu phụ bánh khác với đậu phụ tấm bởi miếng dày, chắc và công đoạn làm cầu kỳ hơn. Song dù tạo hình theo kiểu nào thì những món ngon hấp dẫn từ đậu làng Kênh luôn có sức cuốn hút đối với người thưởng thức. Khác với nhiều loại đậu phụ chỉ để hôm trước hôm sau là bị hỏng, đậu phụ làng Kênh có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 - 4 ngày. Đậu làng Kênh thường được người làm bán theo cân với giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Cũng theo người làm đậu làng Kênh, dù hiện nay máy móc có hiện đại tới đâu thì bàn tay và bí quyết của người làm đậu mới là mấu chốt quyết định cho ra mẻ đậu phụ thơm ngon. Để có được những miếng đậu mỏng đều và mịn thì phải chế nước chua cho đủ độ. Pha ít chua thì đậu sẽ không hoặc khó kết tảng, còn khi pha quá tay thì đậu sẽ rắn và nhanh bị chua.

Bà Nguyễn Thị Xuê, Bí thư Chi bộ thôn Kênh, xã Tây Đô cho biết: Dù ở nơi nào, người làng Kênh vẫn tự trọng với lương tâm và với nghề truyền thống. Họ không chạy theo lợi nhuận để đánh mất thương hiệu làng nghề của mình. Xã Tây Đô hiện có 40 hộ sản xuất đậu phụ với quy mô lớn. Nghề làm đậu phụ chiếm 40% số hộ làm nghề trong thôn. Với 1 tạ hạt đậu, người làm đậu có thể thu về tiền triệu mỗi ngày. Bình quân, mỗi hộ làm đậu phụ thu lãi từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Nghề làm đậu phụ phát triển góp phần đưa nghề chăn nuôi phát triển theo. Người làng Kênh ai cũng biết, xưa kia đậu làng Kênh là một trong những món “son hào hải vị” dùng để tiến Vua. Và ngày nay, hương đậu làng Kênh ngày càng bay xa, bay cao, đến với nhiều người trong và ngoài tỉnh, góp phần để người làng Kênh thêm tự hào và giữ gìn, phát triển nghề truyền thống quê hương mình.

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ, ĐÀI PTTH THÁI BÌNH

(Tiếp theo trang 1)

Lớp 12 - Tuần 4 (Từ ngày 6 - 11/4/2020)

Thứ, ngày	Thời gian phát sóng	Môn	Nội dung bài dạy	Giáo viên thực hiện
Thứ Hai (06/4)	14h00 - 14h45	Tiếng Anh	Kỹ năng đọc hiểu (phần 2)	Nguyễn Tất Minh - THPT Quỳnh Thọ
	14h50 - 15h35	Ngữ văn	Kỹ năng làm bài nghị luận so sánh hai bài thơ/đoạn thơ (tiết 1)	Lương Thị Tuyết Mai - THPT Chuyên Thái Bình
Thứ Ba (07/4)	14h00 - 14h45	Toán	Ôn tập chủ đề: Tích phân phần 1 (phần 1)	Hoàng Gia Hưng - THPT Bắc Duyên Hà
	14h50 - 15h35	Vật lý	Sóng cơ và sóng âm (tiết 1)	Lê Minh Sơn - THPT Chuyên Thái Bình
Thứ Tư (08/4)	14h00 - 14h45	Lịch sử	Lịch sử Việt Nam những năm 1930 - 1945 (phần II)	Trần Đăng Khoa - THPT Chuyên Thái Bình
	14h50 - 15h35	GDCD	Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật	Nguyễn Thị Thu Bách - THPT Lê Quý Đôn
Thứ Năm (09/4)	14h00 - 14h45	Tiếng Anh	Kỹ năng đọc hiểu (phần 3): Guided Cloze Reading	Nguyễn Thị Hồng Hưng - THPT Chuyên Thái Bình
	14h50 - 15h35	Ngữ văn	Kỹ năng làm bài nghị luận so sánh hai bài thơ/đoạn thơ (tiết 2)	Lương Thị Tuyết Mai - THPT Chuyên Thái Bình
Thứ Sáu (10/4)	14h00 - 14h45	Toán	Ôn tập chủ đề: Phương trình đường thẳng (phần 1)	Lê Anh Tuấn - THPT Nguyễn Trãi
	14h50 - 15h35	Địa lý	Địa lý tự nhiên Việt Nam	Nguyễn Thị Hồng Duyên - THPT Chuyên Thái Bình
Thứ Bảy (11/4)	14h00 - 14h45	Sinh học	Chuyên đề: Di truyền học người	Phạm Thị Thu Hà - THPT Nguyễn Đức Cảnh
	14h50 - 15h35	Hóa học	Amin - Amino axit và Protein (tiết 3)	Nguyễn Thị Thanh Thủy - THPT Chuyên Thái Bình

Lớp 9 - Tuần 4 (Từ ngày 6 - 11/4/2020)

Thứ, ngày	Thời gian phát sóng	Môn	Nội dung bài dạy	Giáo viên thực hiện
Thứ Hai (06/4)	8h00 - 8h45	GDCD	Quyền tự do kinh doanh và đóng thuế	Nguyễn Thị Nhân - Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình
Thứ Ba (07/4)	8h00 - 8h45	Tiếng Anh	Unit 7: Writing	Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình
Thứ Tư (08/4)	8h00 - 8h45	Địa lý	Phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên biển đảo	Đoàn Thị Rằm - Trường THCS Vũ Lạc, thành phố Thái Bình
Thứ Năm (09/4)	8h00 - 8h45	Toán	Phương trình bậc 2 một ẩn	Bùi Đình Thân - Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình
Thứ Sáu (10/4)	8h00 - 8h45	Ngữ văn	Bài học: Mùa xuân nho nhỏ	Đinh Thị Nhung - Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình
Thứ Bảy (11/4)	8h00 - 8h45	Vật lý	Thấu kính hội tụ	Lê Thị Lụa - Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình

CỔ HƯƠNG THỦY QUỐC

■ QUANG VIỆN

Dân gian truyền tụng câu ca: “Nhất cao là núi Thái Sơn, nhất sâu là nước Thủy Tiên, Phú Hà”. Làng Phú Hà thuộc tổng Hà Liễu, huyện Ngự Thiên, phủ Tiên Hưng (nay là thôn Phú Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) nằm kế bên ngã ba sông Hồng (Nhị Hà) và sông Luộc (dân gian gọi là cửa Luộc, cửa Trấn), có đền thờ Thủy Tiên công chúa (thần được sắc phong là “Đệ nhất âm cung ngọc nữ linh diệu đoan chính Thủy Tiên công chúa”) trong quần thể phủ Luộc. Tương truyền từ xa xưa, hễ tàu thuyền buôn bán ngược xuôi dâng lễ vào đền cầu nguyện đều được Thánh mẫu độ trì thông đồng bén giọt...



Cụm đình, đền Phú Hà, xã Tân Lễ (Hưng Hà) thờ Thủy Tiên công chúa.

Tương truyền: Long Vương có người con gái tên là Thủy Tiên, mặt hoa, da phấn, mắt phượng, mày ngài, trong cõi trời đất và thủy phủ không ai sánh bằng. Long Vương vô cùng yêu quý con gái liền cho xây lầu vàng, điện ngọc, treo biển kén anh tài chọn phò mã. Các văn thần, võ tướng, hoàng tử... từ nhiều nơi đua nhau về ra mắt Long Vương. Thủy Tiên không chọn được ai ưng ý. Long Vương sốt sắng kén một người, Thủy Tiên nhất quyết không ưng liền bị Long Vương nổi giận lôi đình đuổi lên trần gian chịu tội trong tứ thập niên.

Cơn giận không nguôi của Long Vương khiến thủy phủ sôi sục, thần long, giao long bật cả lên bờ. Long Vương lệnh cho Xích Lân đại vương rẽ nước đưa Thủy Tiên công chúa lên hạ giới. Thoáng chốc, Thủy Tiên công chúa bơ vơ cõi trần gian. Ngày qua ngày, không người thân thích, Thủy Tiên lạc lõng giữa ngã ba sông, nước mắt lưng tròng, ca ngâm nghẹn ứ. Bỗng một trang công tử ngang qua nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Thủy Tiên khiến lòng ngẩn ngơ liền dừng lại ngó lơ làm quen. Chàng trai tuấn tú là Kính Xuyên vốn người họ Trương vừa ứng thí tú tài, chưa thỏa nguyện liền “du sơn ngoạn thủy” chờ kỳ ứng thí năm sau. Văn nhân đơn côi gặp duyên quyền lẻ bóng liền kết duyên cầm sắt. Lúc này thị nữ của Kính Xuyên là Thảo Mai đi theo muốn chăm sóc văn nhân mà không được, thấy Kính Xuyên kết tóc cùng Thủy Tiên

liên động lòng không vừa ý, tìm cách dèm pha, đem đặt đồ tội cho Thủy Tiên trắng hoa, thất tiết bị vua cha đày lên cõi nhân gian. Kế hiểm “mưa dầm, thấm lâu” làm cho Kính Xuyên nản lòng, đem lòng nghi ngờ Thủy Tiên. Tin lời thị nữ Thảo Mai, Kính Xuyên dứt áo đuổi Thủy Tiên ra khỏi nhà. Một lần nữa Thủy Tiên lại rơi vào cảnh bơ vơ. Thủy Tiên lang thang dưới mưa mù, gió rét, nước mắt lưng tròng. Tiếng khóc thút thít đầy u uẩn của nàng động tới Hoàng Thiên. Bước chân lang thang của Thủy Tiên đi đến đầu thu phục muông thú đến đó, gấu quỳ, hổ phục dưới chân nàng, chim hót vang dâng quả chín, voi gặm, ngựa hí dâng nước ngọt mát, dây leo đan võng nàng nghỉ ngơi, đại thụ tỏa bóng che mưa... khiến Thủy Tiên càng nhớ da diết chốn thủy cung.

Thưở ấy có người ở xã Ngọc Lạp, huyện Thanh Miện, phủ Hồng Châu, lộ Hải Đông (nay là Thanh Miện, Hải Dương), họ Liễu, tên Nghị, là danh sĩ thời bấy giờ. Một hôm Nghị cùng gia đồng chèo thuyền ngắm cảnh. Thuyền đến cửa Luộc bỗng nghe tiếng ngâm thơ vang vọng, lời lẽ thâm thê, Nghị lấy làm lạ, bèn nói với bọn gia đồng đi theo rằng: “Không biết thần tiên hay ma quỷ mà lại có lời lẽ thê thảm đến như vậy”. Liễu Nghị bèn cho người dừng thuyền bên bờ sông, một mình lên bờ, chợt nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ tuổi độ đôi tám mi xanh như liễu rủ, má thắm tựa hoa đào. Liễu Nghị chợt nghĩ “đầu tiên

nữ ở cung trăng hay phi tần nơi thượng giới cũng không thể hơn được”. Liễu Nghị nói với đám gia đồng rằng: “Cốt cách trần thế mà dáng vẻ thần tiên, may mắn nay gặp gỡ, nếu không phải là trăng rằm thì cũng là băng tuyết quy hòa nhập lại”. Liễu Nghị bước tiếp, khoan thai lại gần thiếu nữ. Người con gái nhìn thấy dung mạo Liễu Nghị đoán là danh sĩ, mắt ứa lệ thưa rằng: “Thiếp vốn là con gái vua cha Bát Hải Động Đình, là vợ của Kính Xuyên, chẳng ngờ thiên sứ giáng họa vô cớ, nay may gặp người tốt ở đây, dám xin người có kế sách gì cứu giải oan khiên, thiếp nguyện thể có sông núi không quên ơn nghĩa”.

Đang bơ vơ, Thủy Tiên gặp được Liễu Nghị, một trang nam tử hào hoa, tuấn tú đã mười năm đèn sách mà chưa thành đạt. Vì buồn chán mà Liễu Nghị bỏ nhà ra đi lang thang, lấy mây trời làm niềm vui, chim muông làm bạn hữu, gặp Thủy Tiên mừng như nắng hạn gặp mưa. Hai người kết duyên vợ chồng. Một lần ân ái, Thủy Tiên nói với Liễu Nghị rằng nàng không phải người trần thế, vốn là ngọc nữ chốn thủy cung bị oan khiến đày lên trần gian. Trước lúc biệt ly thân mẫu có cho chiếc trâm vàng dạn khi nào gặp khó khăn đến bên cây ngô đồng (một loại cây cổ thân gỗ, cao khoảng 20 - 30m gắn liền với sự tích Thánh Mẫu đệ tam) bên bờ biển, gõ vào thân cây ba lần, mẫu thân sẽ hiện lên cứu giúp. Nếu chúng mình thương nhau thì dùng cây trâm vàng này đến

Ông Trần Ngọc Tô, 86 tuổi, nguyên trưởng ban khánh tiết cụm đền, đình Phú Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà



Năm 2010, dân làng Phú Hà quyền góp tiền, công sức xây dựng lại đình, đền Phú Hà đã xuống cấp nghiêm trọng. Tâm nguyện cuối đời của những người cao tuổi làng Phú Hà chúng tôi là kẻ đá bờ hồ cạnh đền, xây nhà thủy tạ và dựng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quê hương đã anh dũng hy sinh qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Ngọc Sỹ, Trưởng thôn Phú Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà



Trải thăng trầm của lịch sử, đình Phú Hà cổ xưa không còn, đền thờ Thủy Tiên công chúa cũng không còn, gần đây nhân dân Phú Hà mới góp công, góp của xây dựng lại. Thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôn Phú Hà chúng tôi tích cực bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương.

Ông Trần Duy Sĩ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tân An, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà



Lễ hội truyền thống đền Phú Hà thờ Thánh mẫu Thủy Tiên công chúa (thường gọi là Mẫu Thoái) hàng năm được tổ chức từ ngày mùng 6 tháng 3 đến 15 tháng 3 (âm lịch) nhưng mùa lễ hội này, do đại dịch Covid-19, lễ hội đền Phú Hà tạm dừng. Chúng tôi kiến nghị cấp trên quan tâm cho chúng tôi tiếp quản lễ hội mâm non trước cửa đền để mở rộng không gian phục vụ tốt hoạt động lễ hội hàng năm.

bờ biển hành phép để gặp mẫu thân, chắc người có cách cứu chúng mình. Thủy Tiên cùng Liễu Nghị đi đến bến sông Nhị Hà (sông Hồng, sông Cáy), chỗ ngã ba cửa Luộc, đầu làng Phú Hà, tổng Hà Lão (nay là thôn Phú Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) thấy bốn bề trời nước mênh mông, có cây ngô đồng đang trổ hoa ngát trời bèn lấy cây trâm vàng gõ vào thân cây ba lần. Mặt sông bỗng sôi réo, nước dâng cuộn cuộn, không có gió mà sóng cồn cao, bỗng một đôi rắn trắng từ giữa dòng bơi vào bờ trườn đến gốc ngô đồng cất cao đầu như chào hỏi hai người. Liễu Nghị giơ cao cây trâm vàng, rắn thần nhận ra hiệu lệnh liền rẽ nước đưa Liễu Nghị xuống Long cung. Liễu Nghị nhìn thấy thủy cung đèn hoa rực sáng, Long Vương và Hoàng Hậu ngự ngai vàng, hai bên võ quan, văn tướng đứng hầu. Liễu Nghị quỳ thưa với Long Vương và Hoàng Hậu chuyện tình oan trái giữa Thủy Tiên công chúa với Kính Xuyên, chuyện ngộ duyên của mình với Thủy Tiên công chúa, thể nguyện suốt đời bên nhau chỉ hiểm nỗi cách trở âm dương nên liều mình xuống thủy cung cầu mong vua cha thương xót xe duyên, kết tóc cho hai người. Nghe Liễu Nghị tấu trình tha thiết, Long Vương và Hoàng Hậu cảm kích liền sai Bạch Xà rẽ nước đón Thủy Tiên

hồi cung. Sai Xích Lân truy đuổi Kính Xuyên đem về Long Cung trị tội.

Long Vương gặp lại con gái yêu quý lại cảm kích Liễu Nghị chân thành nên đồng ý xe duyên Thủy Tiên cho Liễu Nghị. Long Vương có ý giữ Liễu Nghị ở lại thủy cung. Xét thấy trần thế âm dương cách trở, là người trần gian không thể sống dưới thủy cung lâu dài được, Liễu Nghị tấu trình vua cha Long Vương soi xét. Thương con, Long Vương gọi loài Thủy tộc đội đá san hô xây phủ điện dưới gốc cây ngô đồng, phong Liễu Nghị làm quốc tế thủy quan, trông coi cửa Phú Hà, hẹn vợ chồng Thủy Tiên, Liễu Nghị sau 40 năm phải trở về thủy cung. Ban cho Thủy Tiên công chúa quyền quản lý 36 động tiên, chọn người hộ việc. Cho phép Thủy Tiên công chúa chiêu dùng 10 vị quan Hoàng, 10 ghế châu bá, 12 thị nữ, dùng con trai vua cha Bát Hải Động Đình (đền Đồng Bằng, xã An Lễ) chấp chính Thoái phủ, ngự ở đền Sảnh (nay thuộc Duy Tiên, Hà Nam), quan Hoàng Bơ coi nguồn suối Mờ (Lục Nam, Bắc Giang), quan Hoàng Mười trấn giữ bến Cù (Hà Tĩnh)... Ban cho Quan Lớn Tuấn Tranh (Ninh Giang, Hải Dương) được hóa thân thành tỳ tướng giỏi của Trần Hưng Đạo, phù nhà Trần ba lần đánh tan giặc Nguyên Mông...



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Gần sáng, Tuyên lắng nghe khu trong, nơi anh em mình ở rải rác dưới hầm. Êm ắng, Tuyên tuôn xuống ao, hóa trang chỗ mình vừa ngồi. Rồi lặn hụp, chui qua chùm rễ tre tua tựa như râu sư tử, vào cửa hầm ngậm dưới nước.

Vào hầm, Tuyên nhô đầu lên, lắc vài cái rũ nước, rồi co chân ngồi trong vòm đất khô. Sáng tháng mười, xuống nước sớm cũng lành lạnh.

Hôm xưa, Tuyên đã thăm hầm. Một bộ quần áo rách, lọ lương khô gói áo mưa đưa xuống đây. Anh bò vào cuối hầm mặc áo.

Những con dế ở bờ ao vẫn kêu ri rí, nhưng thưa dần, thưa dần... Ánh sáng mờ mờ ở lỗ thông hơi... Tuyên hồi hộp lắng nghe.

Tiếng giặc ở bên kia bờ ao xì xộ. Tiếng súng xa hơn vẳng lại. Có lẽ ở phía cổng Bắc. Rồi lại vẳng lặng... Không thấy tiếng bà Phê ho ở cầu ao... Nếu giặc tìm thấy hầm, gọi, nhất định không lên... Giặc đào hầm, mình tuôn xuống ao, lặn một hơi chui sang hầm bên kia...

Vẫn vẳng lặng... Tuyên lê ra cửa hầm. Năng tỏa xuống mặt ao, hắt một chút ánh sáng vàng vàng vào vũng nước trong veo ở cửa hầm. Dăm cánh bèo tím xanh nổi lên bên, rễ trắng trắng đung đưa. Một chú cá trê nhỏ, da vàng ánh ở đầu chui vào. Chắc là nhâm hầm, chú ta bơi lặn xăng, bốn cái râu mềm oặt phát phờ...

"Hầm gần đây không?" - "Gần!".
Tuyên giật mình, nghiêng tai vào lỗ thông hơi... Tiếng giày bước ịch... ịch... không nhiều!...

"Xa thế, mà?" - "Đây rồi!".
Tiếng trả lời ồm ồm. Tiếng đàn ông. Giống tiếng ông Phê. Không... ông Phê theo Chuyển sang Ba Vi. Chỉ có bà ở lại... Ai nhỉ?

Tiếng giày đi xa hơn... Hình như vào vườn... Không nghe thấy nữa... Tuyên áp tai vào lỗ thông hơi, dôi về phía ấy...

Một lúc sau, có tiếng gọi: "Mang cước đào hầm!".

Rồi... "thùm"... cái gì đổ xuống ao. "Bùm! bùm! bùm!"... Tiếng nổ.

Tuyên lạng người... Hầm nào ở phía ấy nhỉ? Anh em mình ném lựu đạn lên?... Ngực Tuyên rung trống thình thình. Tai Tuyên ù ù... Có những tiếng động tiếp đó, nghe không rõ.

Một lúc lâu... Tiếng giày đình nghiến đường gạch sào sạo. Tiếng súng va lạch cạch. Tiếng người ồn ào... Xa dần, xa dần. Rồi lặng hẳn.

Tiếng bà Phê lạnh lạnh hỏi ai ở cầu ao:
- Chúng nó đi xa thật chưa?
- Qua Cao Mô rồi! - Tiếng ai trả lời.
Tuyên thở một hơi dài, nhoai khỏi hầm...

Bà Phê trên bờ ao nói nhỏ với Tuyên:
- Chúng nó ra phía cổng Tây. Giảng hàng đi dưới ruộng. Tràn sang Tăng, Khuốc, qua cầu Gỗ, thấy ai, bắt trói ngay.
- Nó có sục hầm không, bà? - Tuyên hỏi.

- Không!
Tuyên chạy ra cổng Tây, gặp Quý; lượn về cổng Bắc, gặp cụ Thụ. Bà Nếp ở cổng Đông vừa về... Thế là giặc tiếp tục hành quân vào trung tâm khu căn cứ Tiên - Duyên - Hưng. Có thể chúng trở lại càn quét kỹ như tháng ba năm ngoái. Có thể chúng không trở lại. Hai khả năng.

Cụ Thụ bảo Tuyên:
- Cổng ngõ trống trải thế này, khéo bọn lính đồn nó ulla vào, anh ạ!... Tôi định tìm các cụ bạch đầu quân, chặt rào lấp tịt cổng Đông, cổng Bắc. Mình đi đâu vòng lối cổng Tây, cổng Nam. Sau này bọn quân càn rút đi hãy hay...

Tuyên nghĩ một lúc:
- Vâng! Các cụ cứ ráp tịt lại. Nội bắt xuất, ngoại bắt nhập.

Tuyên cùng anh em chặt tre, vác rào đưa ra cổng. Cốt lấp cho kín. Những mảng lũy bị đại bác phá đổ, được rào tạm lại.

Đêm ấy, bạch đầu quân canh gác. Gần sáng, các cụ gọi anh em dậy, chuẩn bị chiến đấu.
Năm giờ, lính đồn Nguyễn kéo đến, tính chuyện đục nước béo cò.
Lập tức, du kích chặn đánh.

*
* *

Dâu từ trại Ba Vi về gặp Tuyên ở nhà bà Phê:

- Bị bắt gần hết rồi anh ạ!
Da tái xanh tái xám, môi nhợt nhạt, Dâu nói như mếu:

-... Giặc ở ca nô lên lúc nào. Chúng em vừa qua đò, giặc lừa ngay vào giữa trại, rồi vây chặt... Hôm sau, em với cái Quất, cái The suýt chết đấy. Một thằng tây, tay chân lông lá, vô lấy cái Quất. Các cụ ulla ra, người gỡ, người giảng, kêu um lên mới cứu được... Em thì chúi vào sau lưng các cụ. Giời ơi, chúng nó như đĩa đói, bâu lấy chằng chằng.

Bà Phê mặc Tuyên ngồi bên, hỏi ngay vào cái chuyện bà quan tâm nhất:
- Thế có cô nào bị không?
- Có đấy! Mấy cô ở trại, không kịp cụm lại với các cụ. Ba bốn đứa xúm vào tóm từng cô một, có mà giới gỡ ra.

- Cha tiên nhân bố chúng nó! - Bà Phê rửa, rồi ngồi lui lại phía sau.

Dâu nhìn Tuyên kể lễ:
- Con giai vào tuổi mười tám, ba mươi bị bắt hết, anh ạ. Như cả đồn rốn vó. Riêng xã ta mất mấy trăm người. Những người mất chồng mất con khóc inh ỏi cả lên. Sốt ruột lắm.
- Có ai chết không?
- Hơn một chục. Thoạt đến, nó thấy người là bắn, không cần hỏi là người thế nào... Hình như có cả cán bộ, du kích. Anh Chuyển không chết nhưng nó đánh đau lắm, dôn vào đám người bị bắt.

- Bên đây, anh Duyệt bị bắt, chạy được. Đau ngực nằm trong kia.
- Còn may đấy!... Hôm qua lính đồn lại kéo vào à anh?
- Chúng tôi chặn. Không vào được. Nó khiêng mấy khiêng.

Dâu quay lại hỏi bà Phê:
- Có lược, cháu mượn tý, bà.
Mớ tóc mấy ngày không chải rối bù, Dâu rút đinh ghim ngậm bên môi, cời khăn vấn, chiếc độn khăn như con rắn nhỏ tuột ra. Dâu ngửa cổ, xòe bàn tay gạt hai mớ tóc ra sau vai. Tóc đen chấy xòa xuống lưng. Nghiêng đầu gỡ từng nhát lược, Dâu hỏi Tuyên:

- Anh tính thế nào bây giờ, anh?
Tuyên cào cào ngón tay trên mớ tóc bù xù của mình:
- Tôi vừa bàn với anh Duyệt. Bí lắm, chưa biết giặc nó còn làm gì nữa... Quân báo huyện cho biết các mũi hành quân của nó đã đến hợp điểm. Có mấy nơi nó gặp bộ đội, đánh nhau dữ. Nó bắt gần vạn thanh niên, lùa lên giam ở chợ Bo... Dự đoán của huyện, có thể nó trở lại càn kỹ một số nơi trọng điểm, củng cố hệ thống đường 10, đường 39... Nếu vậy thì làng ta ở vào diện nó trở lại.

- Chết! Thế thì gay. Lúa chín rũ rồi. Người bị bắt vãn. Còn càn nữa! - Dâu ngừng tay chải tóc, lo lắng.

Có tiếng gọi to ngoài đường. Bà Phê từ ngõ chạy vào hót hải:
- Báo động đờ... ời...
Tuyên xách súng ra đường thì gặp Quý.

- Giặc trở lại, anh ạ! - Quý nói.
- Báo anh Tiệm chưa?
- Anh Tiệm biết rồi!

Tuyên đưa Duyệt xuống hầm, rồi chạy ra cửa đình Thượng nghe ngóng...



Ảnh minh họa

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Đức Dũng, Mai Hiền (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Trịnh Thanh, Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); Đỗ Thùy Liên, Đào Xuân Ánh (Vũ Thư); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Phan Thành Minh (Đà Lạt); Bùi Văn Huy (Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Hồng Thiện, Lê Đình Tiến (Hưng Yên); Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Quỳnh Anh (Ninh Bình); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Tịnh Bình (Tây Ninh); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Lê Huy Tùng (Đắk Lắk); Trần Thương Tính (Kiên Giang); Thu Hiền, Mai Mộng Tường (Đà Nẵng)...

Hướng tới kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) và 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tòa soạn nhận được nhiều tin, bài, thơ cộng tác về chủ đề này. Tiêu biểu như cộng tác viên Nguyễn Thanh Hoàng có bài "Vận dụng sáng tạo tư tưởng V.I.Lênin vào công tác xây dựng Đảng" và bài "Đại thắng 30/4/1975, mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam" với nhiều thông tin, tư liệu. Tiếp tục phản ánh các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, trong tuần Tòa soạn nhận được các tin, bài; tiêu biểu như cộng tác viên Vũ Thị Huyền Trang gửi bài "Cách ly

u, đừng ngại"; Thu Hiền gửi bài "Tôi đến", "Cô Vy"; Hoa Hoàng với bài thơ "Nghề giáo mùa dịch"... Phản ánh các hoạt động phòng, chống dịch trong tỉnh, cộng tác viên Lê Lan có tin: "Xã Thái Giang nâng cao tinh thần phòng, chống dịch" và "Thái Thụy tiếp nhận 11.072 khẩu trang hỗ trợ hộ nghèo". Theo tin, số khẩu trang trên do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng. Ngay sau khi tiếp nhận khẩu trang, Huyện ủy Thái Thụy giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo tổ chức cấp phát tới tận tay người nghèo các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, giám sát, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng mục đích, hiệu quả, chung tay cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy lùi dịch Covid-19. Phản ánh hoạt động phòng, chống dịch tại huyện Tiên Hải, cộng tác viên Lương Thế Lộc có bài: "Các chức sắc và đồng bào các tôn giáo huyện Tiên Hải chung tay phòng, chống dịch". Thực hiện hướng dẫn, việc phòng, chống dịch đã được chức sắc và đồng bào tôn giáo trên địa bàn huyện thực hiện khá nghiêm túc. Bà con giáo dân không còn tập trung đông người tại nhà thờ, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế như rửa tay sát khuẩn, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc...

Phản ánh về tình hình sử dụng nước sạch nông thôn, tác giả Đỗ Hà có bài: "Người dân thôn Phương Trạch Đông, xã Phương Công, huyện Tiên Hải khát nước sạch". Gần 600 hộ dân thôn Phương Trạch

Đông đều bức xúc, đứng ngồi không yên vì thiếu nước sạch. Họ đành dùng nguồn nước không bảo đảm trong sự hoang mang, lo lắng khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Theo chia sẻ của người dân, có gia đình vì không thể tìm được nguồn nước tạm thay thế đã chấp nhận mua nước với giá cao gấp nhiều lần. Nhưng có những gia đình, có tiền cũng không mua được nước vì nhà ở ngõ sâu, xe bốn không thể tiếp cận được. Việc thiếu nước sinh hoạt không chỉ gây khó khăn mà đã trở thành nỗi bức xúc của người dân địa phương.

Phản ánh về lĩnh vực nông nghiệp, tác giả Trúc Lành có bài "Nhà lưới cho dưa". Bài viết phản ánh một nông dân tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, luôn ước mơ cháy bỏng làm giàu từ vùng đất bãi và đã thành công với mô hình làm nhà lưới trồng dưa. Đó là chị Trần Thị Nhân, thôn An Tảo, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà...

Tin, bài, ảnh, thơ, video clip, truyện ngắn... của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý, tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 1/4 đến ngày 15/4/2020, tin, bài, ảnh... cộng tác đề nghị các bạn gửi qua hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI BÌNH THÔNG BÁO Về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện kỳ tháng 4, 5/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, với mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Bưu điện tỉnh Thái Bình xin trân trọng thông báo phương án tổ chức hoạt động chi trả lương hưu, các chế độ BHXH kỳ tháng 4, 5/2020 như sau:

1. Bưu điện thực hiện chi trả góp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020.

2. Đối với người hưởng đã đăng ký nhận tiền mặt hàng tháng qua Bưu điện, trong kỳ này nhân viên Bưu điện sẽ tới từng nhà để chi trả, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 16/4 đến ngày 25/5/2020. Lịch chi trả cụ thể sẽ được thông báo đến từng phường, xã. Người hưởng cần liên hệ với Bưu điện để thống nhất thời gian, địa điểm chi trả tại nhà hoặc tại Bưu điện.

3. Để đảm bảo sự an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh Thái Bình đề nghị quý vị người hưởng phối hợp trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống dịch.

3 KHÔNG ĐƯỜNG HÓA HỌC CHẤT BẢO QUẢN MẪU TỔNG HỢP

Biba Bibo
Sữa gạo

Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn

CÔNG TY TNHH TM & SX NỘI THẤT GIANG NGỌC
45 TRẦN THỦ ĐỘ, PHƯỜNG TIẾN PHONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn
Tel: 02273. 842.149 - Hotline: 0913.530.946

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nữ bán lẻ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Nội thất Giang Ngọc
bừng sáng không gian của bạn